

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายนิติธร ทองซิด	ประธานสภาฯ	นิติธร ทองซิด	
2	นายประกอบ คำกิ่ง	รองประธานสภาฯ	ประกอบ คำกิ่ง	
3	นายสมภรณ์ สุวรรณนากิจ	ส.ท. เขต 2	สมภรณ์ สุวรรณนากิจ	
4	นางรัชณี บัวยก	ส.ท.เขต 2	รัชณี บัวยก	
5	นายจिरพงษ์ สงแสง	ส.ท. เขต 1	จिरพงษ์ สงแสง	
6	นายสุชาติ บุญแสง	ส.ท.เขต 2	สุชาติ บุญแสง	
7	นายไชยวิชุด ศรีเกตุ	ส.ท.เขต 2	ไชยวิชุด ศรีเกตุ	
8	นายเปี่ยม แก้วงาม	ส.ท. เขต 1	เปี่ยม แก้วงาม	
9	นายทนง สงทิพย์	ส.ท. เขต 1	ทนง สงทิพย์	
10	นายชวลิต พูนนวล	เลขานุการสภาฯ	ชวลิต พูนนวล	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายวินัย รักจำรูญ	ส.ท. เขต 1		ลาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นางมณฑารักษ์ เกตุแสง	นายกเทศมนตรี	มณฑารักษ์ เกตุแสง	
2	นายวีระ รามรินทร์	รองนายกเทศมนตรี	วีระ รามรินทร์	
3	นายกิตติเชษฐ เกตุแสง	รองนายกเทศมนตรี	กิตติเชษฐ เกตุแสง	
4	นายวิกุล ชายจันทร์	เลขานุการนายกฯ	วิกุล ชายจันทร์	
5	นายกฤษกร บุษบงก์	ปลัดเทศบาล	กฤษกร บุษบงก์	
6	นายบำรุง หนูอักษร	ผอ.กองช่าง	บำรุง หนูอักษร	
7	นางราวดี ทองรอด	หัวหน้าสำนักฯ	ราวดี ทองรอด	
8	นางวิไลวรรณ หนูทอง	ผอ.กองคลัง	วิไลวรรณ หนูทอง	
9	นางสาวจิประภา ตุ้งแก้ว	นักจัดการงานทั่วไป	จิประภา ตุ้งแก้ว	

เริ่มประชุม 10.00 น.

นายนิติธร ทองซิด
ประธานสภาฯ

เมื่อสมาชิกสภาฯ มาพร้อมเพรียงกันแล้วและครบองค์ประชุมเชิญบริหารฯ จุด ฐูปเทียน หน้าโต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัยและขอเปิดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 และเริ่มประชุมไปตามวาระตามเอกสารที่แจกให้สมาชิกสภาฯ ไปแล้ว

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 นายวินัย รักจำรูญ สมาชิกสภาฯ เขต 1 ลาประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธานสภาฯ

เชิญเลขานุการสภาฯ อ่านรายละเอียดรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

เลขานุการสภาฯ

รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวังนั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม (ข้อ 33)

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ จะรับรองรายงานการประชุมหรือจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อความที่ไม่สมบูรณ์อีกหรือไม่ หากไม่มีเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

นายสุชาติ บุญแสง
สมาชิกฯ

รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 กันยายน 2563 กระผมได้ตรวจสอบดูแล้ว เห็นว่าถูกต้องสมบูรณ์ดีแล้ว และไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมอีก

ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านอื่นจะแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีจะได้อมติ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

สมาชิกท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาถูกต้องสมบูรณ์ดีแล้ว โปรดยกมือ

มติที่ประชุม	รับรอง 9 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3	กระทู้ถาม (ถ้ามี) -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ 4	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้ว (ถ้ามี) -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ 5	เรื่องที่เสนอใหม่ 5.1 ญัตติเรื่องการสมัครสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาล เทศบาลแห่งประเทศไทย
ประธานสภาฯ	เชิญบริหารได้ชี้แจงรายละเอียด
นายวิระ รามรินทร์ รองนายกฯ	เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมได้รับมอบหมายจากนางมณฑารักษ์ เกตุแสง นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง ได้ชี้แจงรายละเอียดของญัตติ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเรื่องการสมัครสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาล เทศบาลแห่งประเทศไทย ประเภทสมาชิกสามัญ ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย จะต้องมีการชำระเงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยเป็นรายปี ซึ่งจะต้องตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของทุกปี โดยพิจารณาจากรายรับประจำปีที่ผ่านมา ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของงบประมาณรายรับดังกล่าว รายละเอียดปรากฏไว้ตามคำอธิบายวิธีการคำนวณการชำระเงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล ที่เสนอมาพร้อมญัตติฉบับนี้ ตามเอกสารแนบที่แจกให้สมาชิกสภาฯ ไปแล้ว ในการนี้จึงนำเสนอสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เพื่อให้ความเห็นชอบในการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมสันนิบาตเทศบาล เทศบาลแห่งประเทศไทย
ประธานสภาฯ	เชิญปลัดเทศบาลตำบลสมหวัง ชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

<p>ปลัดเทศบาลฯ</p>	<p>เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาล เทศบาลแห่งประเทศไทยนั้น เป็นประโยชน์กับเทศบาลในการบริหารงาน ความรู้ทางวิชาการซึ่งจะมีตัวแทนสามฝ่ายคือนายกเทศมนตรี ประธานสภาฯ และปลัดเทศบาล การคิดคำนวณค่าบำรุงรายปี เงินรายได้ที่รับจริงและคิดจากรายได้ย้อนหลัง 2 ปี ตามเอกสารแนบที่ได้ส่งให้สมาชิกไปแล้วแต่ถ้ากรณีที่สภาฯ ให้ความเห็นชอบให้เข้าร่วมสมาชิกสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย จะต้องสมัครภายใน 6 เดือนหลังจากสภาฯ อนุมัติเห็นชอบ</p>
<p>ประธานสภาฯ</p>	<p>ทางปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดให้สภาฯ ได้รับทราบไปแล้ว สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายเชิญครับ</p>
<p>นายประกอบ คำกิ่ง สมาชิกสภาฯ</p>	<p>เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ผมเห็นด้วยในการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาล เทศบาลแห่งประเทศไทยเพราะการทำงานเป็นองค์กรเป็นเรื่องดี ผมขอสนับสนุนในญัตติที่บริหารเสนอ</p>
<p>ประธานสภาฯ</p>	<p>ตามที่สมาชิกได้อภิปราย ในส่วนของสันนิบาตในเรื่องของงบประมาณและโครงการต่างๆ จากจังหวัด และระดับประเทศและการสมัครเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลและได้มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการและงบประมาณ และเสนอข้อกฎหมายของท้องถิ่น</p> <p>สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่หากไม่มีจะได้ขอมติ</p> <p>ตามที่บริหารเสนอญัตติเรื่องการสมัครสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาล เทศบาลแห่งประเทศไทย สมาชิกท่านใดเห็นด้วยโปรดยกมือ</p>
<p>มติที่ประชุม</p>	<p>เห็นด้วย 9 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง</p>
<p>ระเบียบวาระที่ 6</p>	<p>เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)</p>
<p>ประธานสภาฯ</p>	<p>มีสมาชิกจะเสนออะไรในที่ประชุมอีกหรือไม่เชิญ</p>

นายไชยวิจิต ศรีเกตุ
สมาชิกสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอฝากท่านประธานฯ ผ่านไปยังผู้บริหารเรื่องที่จะเสนอ เรื่องต้นไม้สองข้างทางให้ทางเทศบาลได้ตัดแต่งกิ่งก่อนที่จะล้มทับสายไฟฟ้า และล้มข้างทางกีดขวางทางจราจรในช่วงหน้าฝน และช่วยประสานงานกับการไฟฟ้าด้วย

นายประกอบ คำกิ่ง
สมาชิกสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอฝากท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังผู้บริหาร เรื่องจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องในตำบลสมหวังในช่วงฤดูฝนนี้ให้เตรียมความพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนในช่วงฤดูฝนนี้อาจจะเกิดอุทกภัยหรือวาตภัย ภัยธรรมชาติ จะได้ช่วยเหลือให้ทันทีตามความเดือดร้อนของประชาชน และผมขอฝากประสานงานกับหน่วยงานชลประทานด้วย เรื่องเหมืองระบายน้ำต่างระดับ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านอื่นจะเสนออีกหรือไม่หากไม่มีเชิญบริหาร

นายกิตติเชษฐ เกตุแสง
รองนายกฯ

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่ได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบ

- เรื่องของการตัดกิ่งไม้ ต้นไม้ที่กีดขวางหรือล้มทับนั้นทางบริหารได้ให้สำนักงานปลัดจัดซื้อเครื่องเลื่อยแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมในฤดูฝน
- เรื่องถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อนั้นผมรับทราบแล้ว แต่ต้องรอให้พื้นฤดูฝนก่อนเพราะถ้าจะซ่อมก่อนฤดูฝนน้ำก็จะพาไปหมด จะต้องรอหลังฤดูฝน
- เรื่องเหมืองชลประทานทางบริหารได้ประสานงานไปยังหน่วยงานชลประทานแล้ว

ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านอื่นมีเรื่องอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และก็ถือว่าได้ประชุมครบทุกวาระตามที่ได้แจ้งให้สมาชิกรับทราบ

สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ก็ได้ผ่านไปด้วยดีตามวาระการประชุม และผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา สำหรับวันนี้ผมขอปิดประชุมและผ่านไป ด้วยดีผมขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ นายชวลิต พูนนวล ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายชวลิต พูนนวล)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลสมหวัง

ลงชื่อ สุชาติ บุญแสง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุชาติ บุญแสง)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ นายวินัย รักจำรูญ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวินัย รักจำรูญ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ จีรพงศ์ สงแสง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายจีรพงศ์ สงแสง)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ นายนิติธร ทองชิต ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายนิติธร ทองชิต)

ประธานสภาเทศบาลตำบลสมหวัง

